

Số: 2091 /BC-UBND

Hương Trà, ngày 18 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

(Báo cáo của UBND thị xã tại kỳ họp thứ 08 HĐND thị xã khoá VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4538/QĐ-STC ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Về giao chỉ tiêu hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Trà khoá VII, kỳ họp thứ 07 về dự toán ngân sách nhà nước thị xã, phường, xã năm 2024;

Trên cơ sở thẩm định, tổng hợp báo cáo của các xã, phường, các đơn vị trực thuộc UBND thị xã. UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ, HĐND thị xã. UBND thị xã đã lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024 ngay từ đầu năm. Từ đó, 6 tháng đầu năm 2024 tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước thị xã đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt 253,378 tỷ đồng bằng 39,95 % dự toán giao; trong đó thu trên địa bàn ước thực hiện là: 92,01 tỷ đồng, bằng 32,06% so dự toán giao, thu bổ sung từ ngân sách tỉnh ước đạt 161,368 tỷ đồng bằng 46,46 % dự toán giao

2. Về chi ngân sách nhà nước: Tổng chi ngân sách trên địa bàn thị xã 6 tháng ước thực hiện là: 278 tỷ đồng, bằng 48,04% so dự toán giao, trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển: ước đạt 80 tỷ đồng, bằng 46,69% so dự toán giao.

b. Chi thường xuyên: ước đạt 198 tỷ đồng, bằng 48,61% dự toán giao.

(kèm theo phụ lục ước thực hiện dự toán NSNN 6 tháng năm 2024)

3. Những kết quả đạt được trong công tác điều hành và quản lý thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024:

a. Về thu ngân sách:

- Đối với nguồn thu Ngoài Quốc doanh, các loại thuế, lệ phí:

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2024 ngành thuế đã tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ thu thuế, đã đôn đốc thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác thu vãng lai đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh xây dựng các công trình trên địa bàn.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất:

Đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu thu ngân sách, ngay từ đầu năm UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2024, giao nhiệm vụ cụ thể và đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cho các ngành, các địa phương để tổ chức triển khai thực hiện.

b. Về chi ngân sách:

- Đã giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị; công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

- Đã tiến hành thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã theo Mục lục NSNN đảm bảo đúng thời gian quy định; Kho bạc nhà nước đã thực hiện tốt việc kiểm soát chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước theo quy định của Luật NSNN. Bảo đảm chi trả lương, các khoản chi theo lương đầy đủ và các hoạt động thường xuyên cho bộ máy quản lý hành chính nhà nước một cách kịp thời.

- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Trong 6 tháng đầu năm đã thẩm tra, tham mưu UBND thị xã phê duyệt quyết toán 25 công trình, giá trị phê duyệt giảm so với giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán là 183 triệu đồng.

- Đã hoàn thành công tác tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2023.

- Trong quản lý và điều hành ngân sách các đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách đã thực hiện khá tốt quy chế công khai việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ khâu phân bổ dự toán đến quyết toán ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu của tỉnh cũng đã được phân bổ kịp thời, đảm bảo nhu cầu kinh phí hoạt động thường xuyên cũng như phát sinh

ngoài dự toán của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nguồn vốn triển khai thực hiện các chương trình, dự án như kinh phí kiến thiết thị chính, kinh phí tăng cường cơ sở vật chất.

Nhìn chung, chi ngân sách 6 tháng đầu năm cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội của địa phương.

III. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

- Một số xã, phường còn thiếu quan tâm, chưa thực sự sâu sát trong công tác chỉ đạo nguồn thu ở địa phương.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất vẫn đạt tỷ lệ thấp do thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng, các giao dịch bất động sản trên địa bàn hạn chế, nhu cầu sử dụng người dân không nhiều nên đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu này.

- Công tác quyết toán vốn đầu tư vẫn còn chậm; khối xã, phường chưa quan tâm đến công tác quyết toán vốn đầu tư nhất là các công trình do xã, phường làm cấp quyết định đầu tư.

- Tiến độ triển khai các công trình, dự án còn chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp chưa đảm bảo theo Chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2024.

PHẦN II

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Để hoàn thành kế hoạch phân đầu đạt kết quả cao nhất theo NQ của HĐND thị xã về dự toán NSNN năm 2024, UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục tăng cường thu ngân sách, đồng thời kết hợp với các biện pháp tài chính nhằm thực hiện mục tiêu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Để tăng cường các biện pháp điều hành thu, chi ngân sách, UBND thị xã sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Về thu ngân sách:

- **Đối với nguồn thu thuế các loại:** UBND thị xã chỉ đạo Chi Cục thuế khu vực Hương Điền cần phải tập trung:

- + Đôn đốc, xây dựng phương án xử lý nợ năm 2024 và bám sát triển khai đảm bảo hiệu quả trên thực tế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khoán ổn định.

+ Phối hợp các chủ đầu tư, các ban ngành liên quan rà soát các đơn vị xây dựng vắng lai trên địa bàn để hướng dẫn kê khai nhằm tăng thu cho ngân sách; tiếp tục thực hiện chống thất thu từ chuyển nhượng bất động sản; quản lý chặt chẽ và thu nộp kịp thời, đầy đủ vào NSNN nhằm hoàn thành dự toán năm 2024 được giao.

+ Bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, về năng lực và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp về hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế dân vượt qua khó khăn, khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ổn định bền vững cho NSNN.

+ Phối hợp với các địa phương đơn đốc và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì nộp thuế và có số nợ đọng thuế lớn, kéo dài, cần có chế tài mạnh hơn đối với các hộ không kê khai, không chấp hành giấy mời của địa phương khi thực hiện xây dựng, công khai những đối tượng chây ì thuế, nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế, cung cấp thông tin, tư vấn chính sách thuế một cách rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục về giảm, miễn và gia hạn nộp thuế theo quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, thu hút đầu tư, tăng năng lực sản xuất, ổn định thị trường.

+ Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo nguồn thu, phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo số thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh. Đồng thời xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý có hiệu quả.

- Đối với nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:

+ Tập trung đưa vào đấu giá các quỹ đất đã được phê duyệt; sớm hoàn thành việc quy hoạch phân lô, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, đánh số bản đồ từng thửa đất để trình duyệt giá cụ thể, làm cơ sở tổ chức đấu giá các khu quy hoạch đất ở.

+ UBND các phường, xã triển khai rà soát, thống kê các quỹ đất quy hoạch dân cư, phối hợp với các phòng, ban liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ GPMB để đầu tư xây dựng hạ tầng nhằm tạo nguồn quỹ đất phục vụ đấu giá thu tiền sử dụng đất cho những năm tiếp theo để có nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

+ Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đến đầu tư vào một số khu đất có giá trị của thị xã nhằm vừa tạo nguồn thu tiền sử dụng đất vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

+ Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Đẩy mạnh sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; thực hiện rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để quy hoạch đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm tăng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

- **Đối với nguồn thu thường xuyên tại phường, xã:** UBND các phường, xã cần phải tăng cường công tác quản lý và điều hành nguồn thu này có hiệu quả trên cơ sở quỹ đất công ích và hoa lợi công sản ở địa phương; tích cực khai thác nguồn thu khác ngân sách tại địa phương theo đúng quy định của Luật NSNN. Rà soát quỹ đất công ích của xã, phường trình UBND thị xã phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá theo đúng quy định của nhà nước.

Ngoài ra, cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

2. Về chi ngân sách:

Đối với chi đầu tư XDCB:

- Tăng cường việc phân cấp gắn với trách nhiệm cho chủ dự án, chủ đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư. Rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo thời gian yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện sớm đưa công trình dự án hoàn thành vào sử dụng, phát huy hiệu quả, hạn chế tối đa việc điều chỉnh vốn vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu tại Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2024.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư; đối với những công trình chậm quyết toán do có những vướng mắc, chủ đầu tư rà soát, xác định nguyên nhân những vướng mắc cụ thể từng công trình, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo UBND thị xã để khẩn trương xử lý triệt để, không để tồn tại.

- Các chủ đầu tư, UBND các phường, xã báo cáo kịp thời UBND thị xã, các phòng ban liên quan để tập trung giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng nội dung, thời gian quy định của UBND tỉnh về Quy định tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên bố trí, phân bổ kế hoạch vốn từ ngân sách địa phương để xử lý nợ đọng theo phương án, kế hoạch xử lý nợ đọng đã xây dựng và coi đây là chỉ tiêu bắt buộc trong quy trình tổng hợp, bố trí và giao kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách địa phương; tập trung bố trí vốn để thanh toán dứt điểm nợ đọng phát sinh trước ngày 31/12/2024. Các ngành, chủ đầu tư, UBND các phường, xã để phát sinh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản bị xử lý vi phạm theo các quy định tại Luật Đầu tư công.

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất sẽ căn cứ tiến độ thu ngân sách phân bổ chi đầu tư từ nguồn này một cách hợp lý. Trong tình hình nguồn thu tiền sử dụng đất năm nay dự kiến sẽ không đạt theo kế hoạch đề ra, UBND thị xã sẽ có phương án sử dụng nguồn tiền đất năm trước chuyển sang điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 hợp lý, có hiệu quả.

- Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, kiến thiết thị chính..., các chủ đầu tư, các ngành, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo thực hiện trong năm không để tình trạng kết dư, kéo dài sang năm sau.

Đối với chi thường xuyên: Thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách thường xuyên được giao theo đúng quy định của Luật NSNN và các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đã ban hành, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị dự toán; kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước nhất là kinh phí hội họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác, lễ hội... Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý chi ngân sách nhà nước; chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí góp phần tăng cường kỷ luật quản lý tài chính, thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán ngân sách, đảm bảo công khai tài chính ngân sách và các nguồn vốn đóng góp của nhân dân từ thị xã đến cơ sở theo quy định.

- Chủ động sử dụng ngân sách đã được giao, được phân cấp để bảo đảm các nhiệm vụ mới phát sinh, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; theo dõi tiến độ thu ngân sách để có kế hoạch sử dụng nguồn hợp lý; quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng đã bố trí trong dự toán, việc điều hành sử dụng nguồn dự phòng của từng cấp ngân sách chỉ để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh như: phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh...và xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm do hụt thu.

3. Về công tác quản lý tài chính khác:

- Tăng cường công tác quản lý tài sản công; rà soát các tài sản, cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng, xuống cấp để lập thủ tục thanh lý theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để từng bước nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp biên chế, nguồn kinh phí được giao đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chỉ đạo các ngành, cơ quan, UBND các phường, xã tích cực thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch của UBND thị xã về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tăng cường quản lý để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm NSNN; trong từng lĩnh vực chỉ phải thực hiện việc rà soát, cơ cấu lại, nhất là các nhiệm vụ chi hoạt động sự nghiệp đi đôi với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy; điều hành dự toán ngân sách nhà nước phải thận trọng, bám sát tiến độ thu ngân sách địa phương để có kế hoạch điều chỉnh dự toán chi ngân sách hoặc sử dụng dự phòng ngân sách một cách hợp lý, tiết kiệm phù hợp với khả năng nguồn thu.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và một số nhiệm vụ công tác tài chính ngân sách 6 tháng cuối năm 2024.

Đề nghị Hội đồng nhân dân, quý vị đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến để giúp UBND thị xã quản lý và điều hành ngân sách có hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ về phát triển KTXH, QPAN trên địa bàn thị xã năm 2024./.

Nơi nhận:

- TV Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã;
- Các ngành: Thuế, KBNN;
- Cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**